
 
รายงาน 

การเดินทางตามโครงการเยอืนและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน 
ของคณะขา้ราชการรัฐสภาและสื่อมวลชน 

นําโดย 
นายนุกูล สญัฐิติเสร ี

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ระหว่างวนัที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖  
----------------------------------------- 

  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นําคณะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และตัวแทนสื่อมวลชน รวม ๑๔ คน  เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบคณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน  

 ๑.   นายนุกูล สัญฐิติเสรี   - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      - หัวหน้าคณะฯ 
 ๒.   นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล  - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓.   นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล  - ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่าง-

         ประเทศ 
 ๔.   นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม  - ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
 ๕.   นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์  - ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  
        สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๖.   นางศมนฤทัย อักษรมัต  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ  
        สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 ๗.   นางสาวธิราวดี  ธนะรังสฤษฎ์  - นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ  
    - -    สํานักประชาสัมพันธ์ 
 ๘.   นางสาวปฐมพร รักษ์พลเมือง  - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
        สํานักภาษาต่างประเทศ 
 ๙.   นางกนกพร  จูทอง   - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
        สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
      - เลขานุการคณะฯ 
 ๑๐. นางสาวรุ่งรวี  วรรณจีระ  - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
        สํานักพัฒนาบุคลากร 
      - ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ 

  ๑๑. นายราม ป้ันสนธิ    - นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  
  ๑๒. นายสมปอง  สนนาค   - ช่างภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
  ๑๓. นางบุษยา  อุ้ยเจริญ   - ผูส้ื่อข่าวอาวุโสจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 

๑๔. นายชายันต์ อร่ามศร ี  - ช่างภาพจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 
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  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน  
๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานนครโฮจิมินห์ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา 
 
 ๒.  การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับบุคคลสําคัญ 
  ๒.๑ การพบปะหารือกับนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ 
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  รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
  การเมืองการปกครอง 

 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวียดนามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ พรรคการเมือง
ในเวียดนามเป็นพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และมีคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์ (โปลิตบูโร) เป็นผู้ดูแลการบริหารประเทศทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เลขาธิการพรรค (ซึ่งเป็น
บุคคลที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ) ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ในระดับของ
รัฐบาลท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจําท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรบริหาร
สูงสุดประจําท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะบริหารงานตามรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลางบัญญัติไว้ 
โดยรองเลขาธิการพรรคประจําท้องถิ่นดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาประชาชนประจําท้องถิ่นด้วย และ
ข้าราชการในระดับท้องถิ่นดํารงตําแหน่งในสภาประชาชนประจําท้องถิ่นด้วย เช่น ผู้ว่าราชการ มีตําแหน่งเป็น
กรรมการสภาประชาชนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งในสภาประชาชนประจําท้องถิ่นมีการสลับ
ตําแหน่งกันเอง โดยมีการเลื่อนระดับช้ันการดํารงตําแหน่ง เริ่มจากรองประธานคณะกรรมการสภาประชาชน
ประจําท้องถิ่นเป็นรองเลขาธิการพรรคประจําสภาประชาชนประจําท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการสภา-
ประชาชนประจําท้องถิ่น และเลขาธิการพรรคประจําท้องถิ่น ตามลําดับ  สําหรับการเลือกต้ังในเวียดนามนั้น
เป็นการเลือกต้ังจากพรรคเดียว คือ เลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้เป็นสมาชิก
สภา อย่างไรก็ตาม อาจมีบางคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จะเริ่มมี
การตรวจสอบการทํางานของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และในปัจจุบัน สภาแห่งชาติเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาสามารถซักถามการบริหารงานของรัฐบาลเป็นรายบุคคลได้ระหว่างสมัยประชุม และสมาชิกสภา
บางส่วนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลในการประชุมสภา 
  แรงงานไทยในเวียดนาม  
  ขณะนี้มีแรงงานไทยประมาณ ๑,๐๐๐ คนทํางานในเวียดนาม เป็นแรงงานที่เคยทํางานใน
บริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ไต้หวันซึ่งย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนาม อัตราค่าแรงขั้นตํ่าอยู่ที่ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อ
เดือน ไม่รวมประกันสังคมและประกันสุขภาพ 
  การลงทนุในเวียดนาม 
  ในมุมมองของการเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศไทยมี
วัฒนธรรมการทําธุรกิจมานานกว่าเวียดนาม โดยประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าและมีนักลงทุนของตน ในขณะ
ที่เวียดนามต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เวียดนามไม่ได้เน้นแต่เฉพาะการพัฒนาประเทศเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามควร
ส่งเสริมการผลิตสินค้าของตนให้ได้คุณภาพและเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อส่งออกไปนอกประเทศและ
นอกภูมิภาคอาเซียนด้วย อีกทั้งยังควรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต และส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศให้มากขึ้น โดยนักลงทุนชาวไทยควรหาทางเข้าถึงตลาดสินค้าที่ตลาดเวียดนามต้องการ แม้ว่านักลงทุน
ชาวต่างชาติจะไม่สามารถถือครองที่ดินในเวียดนามได้ แต่สามารถเช่าที่ดินในระยะสั้นและยาวได้ 
  การเตรียมตัวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
  สําหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เวียดนามมีการเตรียมตัวเป็นเวลานาน ชาว
เวียดนามจํานวนมากเรียนภาษาอาเซียน และมีคณะภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เช่น 
มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ของเวียดนามมีคณะภาษาจํานวน ๒๒ คณะ ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทยมีเพียง
ภาควิชาภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์เท่านั้น  
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  ๒.๒ การพบปะหารือกับนายเล วัน วัน (Mr. Le Van Van) หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจํา
ภาคใต้ (Head of Southern Mission Department) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ สํานักงานสภาแห่งชาติเวียดนามประจําภาคใต้ นครโฮจิมินห์ 
 
 

 
 

 
 
 รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
 นายเล วัน วัน  หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวต้อนรับคณะฯ และ
กล่าวว่าสํานักงานสภาแห่งชาติที่กรุงฮานอยเป็นสํานักงานใหญ่ และมีสํานักงานสภาแห่งชาติสาขาย่อยอีก       
๒ แห่ง ได้แก่ สํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคกลาง ที่เมืองดานัง และสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้     
ที่นครโฮจิมินห์ ซึ่งสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ ที่นครโฮจิมินห์ มีหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกสภา-
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และสนับสนุนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการทํางานแก่สภาแห่งชาติที่กรุงฮานอย นอกจากนี้ยัง
ทําหน้าที่ประสานงานกับรัฐสภาต่างประเทศ เช่น การต้อนรับคณะฯ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณที่หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติ
ประจําภาคใต้ให้การต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่น และกล่าวว่าการเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างข้าราชการรัฐสภาไทยและข้าราชการรัฐสภาเวียดนาม และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ ขอให้แจ้งให้คณะฯ ทราบด้วย และหากท่านมี
โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ขอให้ฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับบ้าง  
 นายราม ปั้นสนธิ นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กล่าวถามว่า สภาแห่งชาติเวียดนามมี
การตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารอย่างไร เนื่องจากสภาแห่งชาติของเวียดนามมีพรรคการเมืองเดียว 
และไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ซึ่งแตกต่างจากไทยที่มีพรรค
การเมืองฝ่ายค้าน ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
 นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า การทํางานของ   
สภาแห่งชาติเวียดนาม มีหน่วยงานในระดับผู้บริหาร ทําหน้าที่บริหารตามนโยบาย และในระดับปฏิบัติ ซึ่งนํา
นโยบายต่างๆไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานและการปฏิบัติงานด้วย 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า สํานักงานสภาแห่งชาติ 
ประจําภาคใต้ มีหน้าที่อํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสภา เพื่อไปทํางานที่สภาแห่งชาติที่กรุงฮานอยหรือไม่
อย่างไร 
 นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการ
ประชุมที่สภาแห่งชาติที่กรุงฮานอย โดยสํานักงานสภาแห่งชาติ ประจําภาคใต้ ได้ทําหน้าที่ให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่สมาชิกสภา โดยให้มีฝ่ายเลขานุการ ๑-๓ คน ไปทํางานที่สภาแห่งชาติที่กรุงฮานอย แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับลดเหลือแต่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า มีการจัดประชุมสภาหรือไม่ 
 นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า มีการประชุมใหญ่ 
จํานวน ๒ ครั้งต่อปี โดยต้นปีจัดการประชุมที่กรุงฮานอย และปลายปีจัดประชุมที่นครโฮจิมินห์ 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า สํานักงานสภาแห่งชาติ
ประจําภาคใต้ มีการทํางานเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร และเมื่อประชาชนประสบปัญหา สามารถมายื่นเรื่อง
ที่สํานักงานฯ ได้หรือไม่ อย่างไร 
 นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า หน้าที่ของสํานักงาน
สภาแห่งชาติประจําภาคใต้ นอกจากจะให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่
สํานักงานฯซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ทํางานกับประชาชน และเมื่อประชาชนมายื่นเรื่องที่สํานักงานฯ 
จะนําเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังสภาแห่งชาติที่กรุงฮานอย  
  นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า ในการประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่เอกวาดอร์ นั้น มีคณะจากสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ เดินทางไปร่วมประชุม
หรือไม่  
  นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า สํานักงานฯ ไม่ได้ไป
ร่วมการประชุมฯ  
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  นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนเคยเดินทางมา
เยือนเวียดนามเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วตามคําเชิญของเลขาธิการสภาแห่งชาติ ซึ่งในเวลานั้น เวียดนามมีรถจักรยาน
มากมาย เมื่อมาในครั้งนี้ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของเวียดนาม 
  นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามมี
การพัฒนามากขึ้น แต่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัด และจํานวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนปัญหาน้ําท่วม 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า บุคคลที่จะได้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการสภาแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  ท่านสามารถเป็นเลขาธิการสภาฯ ได้หรือไม่ และสภา-
แห่งชาติที่กรุงฮานอยเป็นผู้แต่งต้ังท่านหรือไม่ 
  นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า คุณสมบัติของเลขาธิการสภา-
แห่งชาติ ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี ซึ่งขณะนี้ตนมีอายุ ๕๖ ปี คงไม่ได้เป็นเลขาธิการสภาแห่งชาติแล้ว โดยสภา-
แห่งชาติที่กรุงฮานอย เป็นผู้แต่งต้ังตน 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามถึงการจัดการประชุม และ
จํานวนหน่วยงานในสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้  
  นายเล วัน วันหัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า สํานักงานสภาแห่งชาติประจํา-
ภาคใต้ มี ๑๔ หน่วยงาน มีการจัดประชุมภายใน ๒-๓ ครั้งต่อปี เป็นการประชุมของหน่วยงานทั้งที่กรุงฮานอย 
และนครโฮจิมินห์ และการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐-๗๐ คน และผลจากการประชุมที่จัดที่นคร-
โฮจิมินห์ จะนําเข้าที่ประชุมที่กรุงฮานอยด้วย 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐสภาไทยกําลังจะ
จัดต้ังสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด จึงต้องการทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลของสํานักงานสภาแห่งชาติ
เวียดนามที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ได้ที่ใด 
  นายเล วัน วัน  หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวว่า สามารถหาข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสภาแห่งชาติเวียดนามได้จากเว็บไซต์ของสภาแห่งชาติ 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณ และหวังว่าจะได้ให้
การต้อนรับคณะของสภาแห่งชาติเวียดนามที่กรุงเทพฯ เพื่อจะได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกันแบบนี้ตลอดไป 
ส่วนตัวนั้น มาเยือนเวียดนามเป็นครั้งที่ ๓ แล้ว และได้รับการต้อนรับอย่างดีมาตลอดและขอขอบคุณอีกครั้ง
จากใจจริง 
  นายเล วัน วัน หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ กล่าวขอบคุณคณะฯ ที่เดินทางมา
สํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ และหวังว่าในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะ
มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
  ๒.๓ การพบปะหารือกับนายเหวียน เถ่ียน มินห์ (Mr. Nguyen Tien Minh) อธิบดีกรมอาเซียน         
ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม-
เวียดนาม 
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  รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
  นายเหวียน เถ่ียน มินห์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะฯ ในวันนี้ 
ถึงแม้ว่าวันนี้ตนจะมีภารกิจมาก เนื่องจากในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีของเวียดนามจะไปประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) ที่บรูไน และตนพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนเวียดนามในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างฝ่ายไทยกับเวียดนาม และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง
สองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยตนขอนําความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวเวียดนาม หากมีข้อแนะนํา
อันใดที่เป็นประโยชน์ ขอให้ท่านแนะนําด้วย 
  นายเหวียน เถ่ียน มินห์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า การเดินทางเยือนนั้น ถือว่ามีความสําคัญมาก
เพราะมีส่วนในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม และการเดินทางเยือนมีบทบาทสําคัญในการ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งผลให้การประสานงาน
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ต่างๆมีความต่อเนื่องกัน ซึ่งในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้ ไทยและเวียดนามจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน จึงหวัง
ว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามจะร่วมมือกันผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างกันให้พัฒนามากยิ่งขึ้น 
  สําหรับเวียดนามน้ัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีโครงการสําหรับ
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยให้
ความสําคัญกับการเชื่อมโยงประชาชนสู่ประชาชน และการเชื่อมโยงด้านสถาบันและหน่วยงานต่างๆของ
ภาครัฐ และหวังว่ารัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามจะร่วมมือกันในการผลักดันโครงการต่างๆให้สําเร็จได้ 
  ในภาคประชาชน ชาวไทยและชาวเวียดนามมีความรู้จักและเข้าใจกันดี มีทัศนคติที่ดีต่อกัน 
ในช่วงวันหยุดยาวของเวียดนาม มีชาวเวียดนามจํานวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ และพัทยา        
ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวประเทศไทยมากกว่าชาวเวียดนามที่ท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวของไทยมีการพัฒนามากกว่าเวียดนาม มีจํานวนเที่ยวบินมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย  
  ในภาครัฐ รัฐบาลของทั้งสองประเทศมีการติดต่อหารือกันอย่างสม่ําเสมอ มีความเข้าใจกันดี 
และการแลกเปลี่ยนการเยือน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไทยและเวียดนามให้ความไว้วางใจกันมากขึ้น เมื่อ
ไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มาประชุมร่วมกัน ซึ่งไทยและเวียดนามได้
ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สะท้อนให้เห็นความสําคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ชัดเจน   
  ในอนาคต เวียดนามจะพยายามผลักดันการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนนเชื่อมโยงประเทศต่างๆ จําเป็นต้องใช้
เงินทุนจํานวนมากและมีงบประมาณสูงมาก จึงต้องหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณที่ท่านได้ให้การต้อนรับ
คณะฯ และได้ยํ้าถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งรัฐสภาไทยได้มีการเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนการทํางานของฝ่ายบริหารเช่นกัน และคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์อย่างมาก  
  นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กล่าวว่า 
รัฐสภาไทยจะส่งคณะผู้แทนฯ มาร่วมประชุม AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Caucus ที่
เมืองดาลัด และประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ๓ เสาหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ ๑) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ  ๒) ประชาคมเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ๓) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงต้องการทราบว่าฝ่าย
เวียดนามแบ่งความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

นายเหวียน เถ่ียน มินห์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า ฝ่ายเวียดนามมีการแบ่งความรับผิดชอบคล้ายคลึง
กับของไทย ดังนี้ ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง มีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบ ๒) ประชาคมเศรษฐกิจ มีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ ๓) ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม มีกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ   
ซึ่งในเรื่องประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีปัญหาด้านการประสานงานอยู่บ้าง เพราะเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องในหลายๆด้าน อย่างไรก็ดี  ในภาพรวม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเวียดนาม
ไม่มีปัญหาในการดําเนินการแต่อย่างใด   

สําหรับโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ แบ่งการพัฒนาเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกซึ่งแต่ละประเทศจะ
ลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง เพื่อไปเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ นั้น เวียดนามได้มีการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศหลายๆโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาการคมนาคมขนส่งต้ังแต่เหนือจรด
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ใต้ แบ่งเป็น ๓ ทาง คือ ทางอากาศ โดยมีสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ ที่เชื่อมต่อการเดินทางจากภาคเหนือ
ไปภาคใต้ได้เป็นอย่างดี (ระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ กิโลเมตร) ส่วนทางบก มีการสร้างทางหลวง เชื่อมโยง
ถนนไปถึงท่าเรือสําคัญๆ และทางทะเล เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่และใช้
เงินทุนจํานวนมาก จึงแบ่งการดําเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ทั้ง ๓ ทางเชื่อมต่อกันในอนาคต สําหรับเงินลงทุน
จะใช้งบประมาณของรัฐบาล และเงินกู้จากประเทศผู้ให้กู้ คือ ญี่ปุ่น ทั้งนี้ภาคเอกชนของเวียดนามให้ความ
สนใจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่าการลงทุนด้านนี้  

ปัจจุบันนี้ เวียดนามกําลังเตรียมสร้างถนนเชื่อมกับกัมพูชาและลาว ซึ่งต่อไปจะเชื่อมไปถึงไทย 
รวมถึงการพัฒนาและการสร้างถนนเชื่อมต่อฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก สร้างถนนไปเมียนมาร์และต่อไปถึง
ไทย และหวังว่าการสร้างถนนเชื่อมต่อนี้ จะช่วยพัฒนาและสร้างความเจริญให้ประเทศอย่างมั่นคงต่อไป 
นอกจากนี้ ได้เตรียมการพัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมต่อกับจีน เนื่องจากปัจจุบันนี้เวียดนามมีการค้าขายกับจีน
เพิ่มมากขึ้น และมีมูลค่าการค้ามากขึ้น ฉะนั้นต้องพัฒนาระบบขนส่งสร้างถนนจากกรุงฮานอยไปถึงชายแดนจีน  
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณสําหรับข้อมูลต่างๆที่
เป็นประโยชน์ การเยือนครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของประธานรัฐสภา เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกันให้มากย่ิงขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ตนได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาแล้ว และในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ตนจะ
มาเยือนเวียดนามอีกครั้ง และหากมีโอกาสเดินทางไปเยือนไทย ขอเชิญท่านไปเยือนสํานักงานเลขาธิการสภา-
ผู้แทนราษฎรของไทยด้วย 
  นายเหวียน เถ่ียน มินห์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า ขณะนี้แต่ละประเทศให้ความสําคัญใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีคําถามที่น่าสนใจว่า เมื่อได้เข้าเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะ
มีการพัฒนาอย่างไร รูปแบบของประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไร มีความคล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปหรือไม่   
จึงขอฝากประเด็นคําถามเหล่านี้ให้ร่วมกันพิจารณาหารือกันต่อไป 

 
  ๒.๔ การเยี่ยมคารวะนายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยในวันอังคารที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
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  รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
  เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวียดนาม ดังนี้ 
  ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 
  ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเริ่มขึ้นในปี ๒๕๑๙ แต่เป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนัก จนกระทั่ง ๒๐ ปีต่อมาเมื่อมีการรวมเวียดนามเหนือ-เวียดนามใต้เข้าด้วยกัน 
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนามากยิ่งขึ้น เวียดนามไม่มีความขัดแย้งกับประเทศไทย
เนื่องจากไม่มีพรมแดนติดกัน ชาวเวียดนามภูมิใจกับประวัติศาสตร์ในอดีตของตน แต่ไม่นําประวัติศาสตร์มา
เป็นกรอบการวัดระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาใน
การโจมตีเวียดนามและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีต 
  รูปแบบการปกครอง 
  รูปแบบการปกครองของเวียดนามเป็นการปกครองที่คล้ายคลึงกับจีน มีคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (โปลิตบูโร) และมีการเลือกต้ัง ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกต้ังพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียว แต่ต้องจัดการเลือกต้ังขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในปัจจุบันสมาชิกสภาแห่งชาติ ร้อยละ 
๗๐ สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และอีกร้อยละ ๓๐ ไม่สังกัดพรรค มาจากการสรรหาจากสายอาชีพหรือ
กลุ่มต่างๆ องค์กรภาครัฐของเวียดนามดําเนินงานคู่ขนานไปกับการดําเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์ คือ       
ในระดับพรรคคอมมิวนิสต์ มีเลขาธิการพรรค ประธานสภา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม          
(โปลิตบูโร) ในขณะที่ภาครัฐมีตําแหน่งเลขาธิการพรรคประจําท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาประชาชนประจํา
ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ พระสามารถดํารงตําแหน่งทางการเมือง และมีตําแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ 
  การเลือกตั้ง 

 การเลือกต้ังของเวียดนามเป็นการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต เช่น ในเขตนั้น มีสมาชิกสภาแห่งชาติ
ได้ ๓ คน จะมีการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังจํานวน ๕-๖ คนลงสมัครรับเลือกต้ัง โดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามส่ง
ผู้สมัครจํานวน ๓ คน และองค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้สมัครอิสระอีก ๓ คน ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ต้องส่งชื่อผู้สมัคร
อิสระของตนไปยังแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnam Fatherland Front) เพื่อตรวจสอบประวัติผู้สมัคร
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เสียก่อน ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสภาที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์และจากสายนักวิชาการเริ่มวิพากษ์วิจารณ์     
การทํางานของรัฐบาลและตั้งคําถามซักฟอกรัฐบาลในการประชุมสภามากขึ้น  
  การลงทุนในเวียดนาม 
  ประเทศไทยลงทุนในเวียดนามมากเป็นอันดับ ๔ ซึ่งภายในอีก ๒ ปีข้างหน้าคาดว่า มูลค่า  
การลงทุนจะสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เวียดนามต้องการให้นักลงทุนชาวไทยลงทุนเพื่อพัฒนาการแปร
รูปอาหารมากขึ้น เช่น ไก่ชําแหละยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนาม เนื่องจากนิยมซื้อไก่เป็นๆ และ
เชือดสด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามได้เน้นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อ     
การลงทุนผลิตอาหารแปรรูปของบริษัทซีพีในเวียดนาม 
  นอกจากนี้ สินค้าจากไทยเป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม เนื่องจากมีคุณภาพและถือเป็นสินค้า
ระดับสูง ชาวเวียดนามเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยว ศึกษาต่อและรับบริการทางการแพทย์ในไทยมาก
ขึ้น ในขณะที่ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในเวียดนามลดน้อยลง รัฐบาลเวียดนามสนใจที่จะศึกษาจากไทยว่า 
มีมาตรการอย่างไรที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปไทยซ้ําอีก ในขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไป
เวียดนามเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งปัจจัยสําคัญอาจมาจากความไม่พร้อมของระบบสาธารณูปโภคและ     
การคมนาคม อย่างไรก็ดี ภาคการบินในปัจจุบันของเวียดนามกําลังเติบโตขึ้นตามลําดับ  
  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ภาครัฐและภาคประชาชน       
ในส่วนของภาครัฐ ได้มีการออกกฎหมายใหม่ที่กําหนดการดําเนินงานที่มีพันธกรณีและมีกําหนดเงื่อนเวลาใน
การทํางาน ในส่วนของภาคประชาชน ภาคประชาชนของไทยมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าเวียดนาม ซึ่ง
การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีการประชุมร่วมกับเวียดนามเป็นระยะๆ ควรใช้เป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญที่เป็นอุปสรรคระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนคือ 
ภาษา โดยประเทศไทยควรส่งเสริมให้ชาวไทยศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ การศึกษา
ในเวียดนามเป็นแบบสังคมนิยม เน้นวิชาด้านการเมือง การศึกษาลัทธิต่างๆ คําสอนของนักคิดด้านสังคมนิยม
ต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเวียดนามเปิดการสอนทุกวิชา ในขณะที่มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้นกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ไม่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ) เน้นการสอนเพื่อป้อน
บุคลากรเข้าสู่ภาคราชการโดยเฉพาะ สําหรับการศึกษาภาษาเวียดนาม ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ที่
กรุงฮานอยเปิดสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ และมีชาวต่างชาติเรียนภาษาเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัย 
 
 
 

 ๓.  การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
  ๓.๑ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
อาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ 
 



-๑๒- 
 

 
 

 
๔. การเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
 
 นครโฮจิมินห์ 
 ๔.๑  โบสถ์โนทเทรอดาม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง ๔๐ เมตร เป็นโบสถ์ที่จําลอง

แบบมาจากโบสถ์โนทเทรอดามของฝรั่งเศส สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้รับการ
ยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม   

  

 



-13- 
 
  ๔.๒  สํานักงานไปรษณีย์  ก่อสร้างเมื่อปี ๒๔๓๙ เป็นการก่อสร้างแบบกอธิค ภายในอาคารประกอบด้วย
โครงเหล็ก มีร้านค้าขายของที่ระลึกและยังคงใช้เป็นที่ทําการไปรษณีย์จนถึงปัจจุบัน นับเป็นไปรษณีย์ที่เก่าแก่และ
ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 
 
 

 
 
 

  ๔.๓  ทําเนียบอดีตประธานาธิบดี เดิมเป็นที่ทําการของฝ่ายเวียดนามใต้และเคยเป็นที่พํานัก
ของอดีตประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อวันไซง่อนแตก เป็นจุดสิ้นสุดของการใช้อาคารนี้ อาคารมี ๔ ช้ัน และมี
ช้ันใต้ดิน ที่แบ่งเป็นซอกซอย เป็นส่วนบังคับการ และสื่อสารวิทยุต่างๆซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดของตึกนี้ และมี
ทางออกทางด้านห้องครัวเอาไว้หลบหนีโดยเฉพาะ  
 
 

 



-๑๔- 
 
  ๔.๔  พิพิธภัณฑ์สงคราม แบ่งเป็นส่วนที่แสดงรูปถ่าย และแสดงอาวุธที่ใช้ในสงคราม รวมทั้ง
คุกจําลองที่ใช้จองจํานักโทษ ซึ่งจัดแสดงวิธีการทรมานนักโทษโดยใช้กิโยตินประหารนักโทษ และถ้ําเสือซึ่ง
เอาไว้ขังนักโทษ 

 

 
 

 
 

  ๔.๕  ตึก BITEXCO เป็นตึกสูง สามารถชมทัศนียภาพนครโฮจิมินห์จากตึกนี้ 
 

 
 



-๑๕- 
 

  
 
 

  กรุงฮานอย 
 

  ๔.๖  วัดเทียนหาว หรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ ๓๐๐ ร้อยปี เป็นวัดจีน
เป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่แม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เปรียบได้กับ
ศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมืองไทย นอกจากนี้ วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู 
และรูปเคารพเทพอื่นๆ อีกหลายองค์ 
 
 

      
 
 
 

 
 
 



-๑๖- 
 
  ๔.๗  วิหารวรรณกรรม หรือวัดจอหงวน นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เป็น
สถานที่สอบแข่งขันของบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดมีรูปป้ันของขงจื้ออยู่ภายใน 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
  ๔.๘  สุสานโฮจิมินห์ ต้ังอยู่บริเวณจัตุรัสบาด่ิงห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ หลังจากที่โฮจิมินห์ถึง
แก่กรรมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๒ ในบริเวณเดียวกันมีบ้านพักของโฮจิมินห์ ซึ่งประกอบด้วย ห้องรับรอง
อาคันตุกะ ห้องทํางาน และห้องพักส่วนตัวที่เรียบง่าย รวมท้ังพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งแสดงชีวประวัติโฮจิมินห์
เริ่มต้ังแต่วัยเด็ก จนถึงช่วงเวลาที่ต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู จนถึงสงครามรวมชาติ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
  ๔.๙  วัดเจดีย์เสาเดียว มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ต้ังอยู่บนเสา
เดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนาม 

 

 
 
 
 

  ๔.๑๐  วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบ 
สามารถข้ามไปยังฝั่งวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของกรุงฮานอย   
 
 

 

 
 
 
 
 



-๑๙- 
 
  ๔.๑๑  ทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม อยู่บริเวณใจกลางกรุงฮานอย มีตํานาน
เล่าว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นําดาบวิเศษซึ่งนํามาต่อสู้กับพวกจีนจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระ
แล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้เต่าศักด์ิสิทธ์ิ และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบ
ไปจากหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ จึงเรียกว่าทะเลสาบคืนดาบ 
 
 

 

 
 
  ๔.๑๒  ย่านเมืองเก่า เป็นย่านการค้า และย่านชุมชนเก่าแก่ต้ังแต่ศตวรรษที่ ๑๓ แบ่งเป็น
แยกต่างๆ มีถนนแยกย่อยแบ่งซอยออกเป็น ๓๖ สาย และมีอาคารบ้านเรือนแบบเวียดนาม คือเป็นอาคาร
กล่องทรงสูงและแคบ บางหลังมีหน้ากว้างเพียง ๒-๓ เมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 
  ๔.๑๓  การแสดงหุ่นกระบอกน้ํา เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียงและมีแห่งเดียวในโลก เป็นการ
เชิดหุ่นที่อยู่ในน้ํา ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของพิณสายเดี่ยวของเวียดนามและเสียงพากย์สดของคณะละคร 
 

 
 
 

---------------------------------------- 
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